
ความท้าทายของตลาดทุนไทย
ในมุมมองของกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และความร่วมมือของบริษัทจดทะเบียน

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะท�างานกับสมาคมบจ. มากขึ้น หวังก้าวข้ามความท้าทายตลาดทุนด้วยกัน”

สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทยได้เข้าพบ ดร.ภากร ปีตธวชัชยั 

กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯแห่งประเทศไทย เพื่อหารือ 

และรบัทราบถงึทศิทางการด�าเนินงานของตลาดหลกัทรพัย์ฯ พร้อมทัง้

แนวทางการสนับสนุนบริษัทจดทะเบียน (บจ.) รวมถึงวิธีการ 

ปรับเปลี่ยนการท�างานร่วมกันของหน่วยงานด้านตลาดทุนมากขึ้น  

ที่ปัจจุบันเริ่มเกิดความร่วมมือด้านใหม่ๆ ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) ซึ่งอนาคตคือสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมฯ จะต้องมี

การช่วยกันสื่อสารสู่ บจ. ให้เป็นที่รับรู้กันมากขึ้น

ความท้าทายตลาดทุนยุคปัจจุบัน

ดร.ภากร มองว่า ความท้าทายของตลาดทุนไทยในปัจจุบัน

มี 4 เรื่องใหญ่ๆ คือ 

1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี (Disruptive 

Technology) ถ้าตลาดทนุยงัท�างานแบบเดมิ จะส่งผลให้ท�างานสูก้บั

คู่แข่งไม่ได้  

2. ความหลากหลายของประชากร (Demographic 

Shifts) ที่ปัจจุบันเป็นยุครวมคนหลายเจนเนอเรชั่น ซึ่งมีวิธีการคิด 

พฤติกรรม และความต้องการแตกต่างกันชัดเจน จึงจ�าเป็นต้องใช้ big 

data เข้ามาช่วยเกบ็ข้อมลูและวเิคราะห์ รวมถึงการใช้ social media 

ในการช่วยสื่อสาร

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย

กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

3. โลกเชื่อมต่อกันทุกด้าน (Global Connectedness &  

Protective Regulations) ตลาดทุนต้องพร้อมเปลี่ยนมุมมองและปฏิบัติ

ให้เป็นมาตรฐานสากล  รวมถึงรับมือกับหน่วยงานก�ากับดูแลของโลกที ่

จะเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การปฏิบัติงานและมาตรฐานต่างๆ และสามารถน�ามา

บังคับใช้กฎเกณฑ์ข้ามประเทศได้ อีกทั้งยังมีสิ่งที่เป็นการปฏิบัติตามเกณฑ์

ของแต่ละประเทศ (Local Practice) แต่มีความต้องการใช้บนมาตรฐาน

เดียวกันระดับโลก เช่น  การที่นักลงทุนต้องการเปิดบัญชีโบรกเกอร์ที่เดียว

แต่สามารถซื้อหุ้นได้ทั่วโลก การที่ บจ.ไทยต้องการระดมทุนหรือไปจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯท่ีประเทศอื่น (Cross Listing)  หรือ บจ.  

ต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯไทยครั้งแรก (Primary 

Listing) รวมทั้งสามารถท�าให้เกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย 

 4. ภาครัฐใช ้ตลาดทุนส ่งเสริมการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจมากขึ้น (Thai Government Policy) เห็นได้จาก

การใช้ตลาดทุนเพ่ือการซื้อขายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

เพ่ืออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund)  รวมทั้ง 

การสนับสนุนให้บริษัท start up ใช้ช่องทางตลาดทุนเพื่อการ

ระดมทุนมากขึ้น 

 นอกจากความท้าทายทั้ง 4 ด้านแล้ว ดร.ภากร  

ยงัได้เล่าถงึแนวทางการด�าเนนิงานร่วมกันระหว่างตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ก.ล.ต. และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องว่า ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะด�าเนนิ

การในหลากหลายเร่ืองที่เป็นประโยชน์และเพ่ืออ�านวยความ

สะดวกให้กับบริษัทจดทะเบียน
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ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และก.ล.ต.ร่วมท�างานแบบรวมศนูย์ 

ตลาดทนุจะรบัมอืกบัความท้าทายได้ คอื ต้องเร่งร่วม

กนัท�างานแบบบรูณาการระหว่าง ตลาดหลกัทรพัย์ฯ กบั ก.ล.ต. 

แบบรวมศนูย์ (One Stop Service) ซ่ึงจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คอื 

การขอข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลที่ บจ. และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องต้องรายงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และการกลั่นกรอง

เกณฑ์การปฏิบัติต่างๆ ท่ีจะช่วยสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องมีขั้น

ตอนการท�างานที่ลดลง เช่น การตอบค�าถามในเรื่อง กฎเกณฑ์

หรือการปฏิบัติของบริษัทก่อนเสนอขายหุ้นให้ประชาชนเป็น

ครัง้แรก (IPO) หรอืช่วงก�าลงัจะเข้าตลาดหลกัทรพัย์ฯ และหลงั

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว โดย One Stop Service 

จะเป็นศนูย์ทีต่อบค�าถามในเรือ่งเหล่านีเ้พยีงท่ีเดียว จะแตกต่าง

จากแบบเดิมที่อาจจะมีท้ังค�าตอบจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 

ก.ล.ต. ซึ่งคาดว่า One Stop Service จะเริ่มด�าเนินการได ้

ในไตรมาสแรกของปี 2562 โดยในเฟสแรก จะเน้นที่การแก้ไข 

กฎระเบยีบทัง้ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ ก.ล.ต.ท่ีมคีวามคล้าย

กันก่อน ส่วนเฟสถัดไปคือ การท�าเรื่องบรรษัทภิบาลและการ

พัฒนาเรื่องการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ชูตลาดทุนไทยเป็นศูนย์กลาง   

Market of Well Being 

 ปัจจุบันตลาดทุนไทยจดัเป็นตลาดทุนทีมี่สภาพคล่อง 

และยงัมมีลูค่าการซือ้ขายสงูสดุในอาเซยีนอกีด้วย และคณุภาพ

ของ บจ. ถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาค ม ีบจ.ถงึ 19 

แห่งที่ได้รับการประกาศรายช่ือจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์  

ปี 2561 (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)  ซึ่งมี

จ�านวนสูงสุดในอาเซยีน แต่สงัเกตได้ว่า เร่ืองราวเหล่านีก้ลบัไม่

ได้รบัความสนใจจากนกัลงทนุทัว่โลก หากจะเทยีบกบัตลาดหุน้

สงิคโปร์ท่ีเป็นศนูย์กลางโลกการเงนิและการลงทนุของอาเซยีน 

หรือการเป็นศูนย์กลางทางการเงินของอิสลามระดับโลกของ

ตลาดหุ้นมาเลเซีย 

“ผมจึงมองว่า จากนี้ไปตลาดทุนไทยจะต้องน�าศักยภาพการเป็น

ประเทศท่ีมี บจ.ที่โดดเด่นระดับโลก บจ. ที่ประกอบธุรกิจเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี (market of well being) ซึ่งอยู่ในระดับ

แรกๆ ของโลก เช่น บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) ท่าอากาศยานที่ใหญ่

ที่สุดในโลก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) บริษัทธุรกิจโรงแรม

และอาหาร บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) และ บมจ. โรงพยาบาล

บ�ารุงราษฎร์ (BH) หรือธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลเป็นกลุ่มค้าปลีกระดับโลก  

อกีทัง้ บมจ. ไทยยเูนีย่น กรุป๊ (TU) กลุม่ธรุกิจอาหารระดบัโลก และยังมีบรบิท

และอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเน่ืองอกีมาก ตัง้แต่การมธีรรมชาติ การเกษตร อาหาร 

ทีเ่อือ้ต่อธรุกจิการท่องเทีย่ว การท�าให้ระบบโลจสิตกิส์ และการรักษาพยาบาล

ที่แข็งแรง” 

ตลาดทุนไทยก้าวสู่ผู้เล่นระดับโลก 

 นอกจากไทยมี บจ. ระดับโลกหลายแห่งแล้ว ยังมีบริษัทลูกชั้นน�า

ของต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น กลุ่มสินค้า

อุปโภคบริโภค กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ฯลฯ ซึ่งต้องผลักดันให้บริษัทเหล่านี้

สามารถระดมทุนด้วยวิธีอื่นได้ด้วย เช่น การตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุน 

ในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Trust) หรือการชักชวนบริษัท 

ต่างประเทศที่มีความโดดเด่นด้าน Well Being มาลงทุนและระดมทุน 

ในตลาดทุนไทย โดยมีจุดขายการเป็นตลาดทุนท่ีมีราคาปิดก�าไรสุทธิต่อหุ้น 

(P/E) สภาพคล่อง และการขยายฐานนักลงทุนให้กว้าง
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“ประเดน็ส�าคญัคือ จะท�าอย่างไร

ให้ตลาดทุนไทยเป็น Entry Point ของ 

นักลงทุนต่างชาติท่ีจะเข้ามาลงทุนอย่าง 

ในกลุ ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา 

เวียดนาม (CLMV) เหมือน 20 ปีก่อน 

ที่ นั กลงทุนต ่ างชาติจะ เข ้ ามาลงทุน 

ในอาเซียนต้องไปที่ฮ่องกงก่อน เพราะ

ปัจจุบันอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

(GDP) ของ CLMV เฉลี่ยอยู่ที่ 7-8 %  

สงูกว่าไทยท่ี 3 - 4.8 %  เมือ่กลางปี 2561 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ท�าดัชนี SET CLMV 

เป็นการรวม บจ. ที่มีรายได้จากกลุ ่ม 

CLMV ซึ่งเหมาะส�าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการ

ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทาง

เศรษฐกิจกลุ่ม CLMV หรือผู้ที่ต้องการใช้

ดัชนีเพื่ออ ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์

ทางการเงินออกมา”

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะออกผลติภณัฑ์

ใหม่ “ตราสารแสดงสทิธกิารฝากหลักทรพัย์

ต่างประเทศ” (Depositary Receipt) 

หรือ (DR)  ซึ่งเป็นตราสารทางการเงินที ่

ได้รบัความนยิมในต่างประเทศ ท่ีให้ธนาคาร

หรือโบรกเกอร์เป ็นผู ้ออกผลิตภัณฑ์ให ้ 

ผู ้ลงทุนไทยสามารถซื้อหุ ้นต่างประเทศ 

ได ้  โดยไม ่ต ้องไปเป ิดบัญชี ซ้ือขายหุ ้น 

ต่างประเทศ ยกตัวอย่าง บจ. ไทยท�าธุรกิจ 

ที่ไทยและกัมพูชา แต่มีนักลงทุนต่างชาติ

อยากจะซื้อหุ ้นในกัมพูชาแต่ยังไม่อยาก 

ไปเปิดบัญชีที่กัมพูชา ก็จะให้โบรกเกอร์ไป 

ซื้อหุ้นบริษัทดังกล่าวที่กัมพูชา แล้วฝากที ่

คสัโตเดียนประเทศนัน้ แล้วโบรกเกอร์นัน้มา

ออกผลิตภณัฑ์ DR ให้ผูล้งทนุซ้ือในไทยแทน

ในขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังต้องการสนับสนุนให้ตลาดทุนไทยเป็นแหล่ง

ช่วยบรษัิท Start up ให้มสีภาพคล่องหรอืมาระดมทนุในตลาดทนุไทย ล่าสดุ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ได้ออกแพลตฟอร์ม LiVE ส�าหรับการระดมทุนและการซ้ือขายแลกเปลี่ยน แต่ไม่มีการเข้า 

จดทะเบียนและการกระจายหุ้นวงกว้าง และเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนเฉพาะกลุ่มที่มีความรู้

ความเข้าใจ และรู้ความเสี่ยงในการลงทุนเท่านั้น ส่วนการซื้อขายเป็นแบบเจรจาต่อรองที่ไม่มี

การจับคู่ซื้อขายอัตโนมัติ

ดร.ภากร ยงับอกว่า ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ก�าลงัพจิารณาการเป็นตลาดหลกัทรพัย์ดจิทิลั

มากขึ้น (Digital Exchange) ที่จะช่วยให้มีการลงทุนได้ง่าย ขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างช่วยหา

ทางออกที่จะท�าให้บจ. ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ กลาง หรือเล็ก สามารถเข้าถึงเงินลงทุน

แบบใหม่ทีส่ะดวกขึน้ หากมรีายละเอยีดเรือ่ง

กฎเกณฑ์การลงทนุในสนิทรัพย์ดจิทิลั (ICO) 

ที่ชัดเจนมากขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯก็สนใจ

พิจารณาเรื่องเหล่านี้อยู่ เพียงแต่จะต้องเป็น

เรื่องของผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มและมีความรู ้ 

เช่น กองทุนส่วนบุคคล (Private Equity) 

หรือกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital) 
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะท�างานอย่างใกล้ชิดกับสมาคม บจ.มากขึ้น 

 ปัจจุบันทุกหน่วยงานและตลาดหลักทรัพย์ฯ เองก็จะต้องปรับวิธีการ

ท�างานใหม่ เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการทุกเจนเนเรช่ัน จากเดิมอาจจะใช้วิธี

การท�างานแบบองค์รวม แต่ปัจจบุนัวธิดีงักล่าวอาจไม่เหมาะสมแล้ว  ซึง่คงจะต้อง

ท�าแบบแยกส่วนหรือรายบริษัท จึงจ�าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น

จากเดิม  เพื่อจะได้ช่วยสนับสนุนบจ.ได้มากขึ้น

โจทย์ใหญ่ที่อยากฝากถึง สมาคมบจ. คือ  การที่จะมีข้อมูลมา

วิเคราะห์และให้ง่ายต่อการท�างานในปัจจุบันและในอนาคต อีกทั้ง บจ.จะ 

ได้รับความสะดวกนั้นด้วย แต่ บจ.ต้องเปล่ียนรูปแบบการรายงานข้อมูลจาก

เดิมให้เป็นรูปแบบ Machine Learning สิ่งที่จะส่งผลกระทบกับ บจ.คือ การ

ท�าข้อมูลรายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีความยากขึ้น และ บจ.จ�าเป็นต้อง 

ปรับเปลี่ยนวิธี แต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการดีไซน์เทมเพลทใหม่ในการ

รายงานข้อมูลแบบ Machine Format ให้ ซึ่งจะท�าให้ บจ.ท�างานได้ง่ายขึ้น

ทว่า ประโยชน์ทีเ่หน็ได้ชดั คอื ปัจจบุนัส�านกัข่าวต่างประเทศหลายแห่ง

เขียนข่าว บจ.ท่ัวโลกด้วย AI แต่การใช้ AI ก็ต้องท�าให้ข้อมูลที่วิ่งเข้าไป  

Machine AI รับรู้ได้ สังเกตได้จากตลาดทุนไทยมีสภาพคล่องมากกว่าเพื่อนบ้าน

อย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ แต่ท�าไมข่าว บจ.ไทยได้รับการน�าเสนอใน

ต่างประเทศน้อยกว่า 3 ประเทศนี้ ซึ่งถ้าเราไม่ปรับวิธีการท�างาน เราก็จะไม่เป็น

ทีรู่จ้กัของทัว่โลก พอเป็น Machine  Format การเรยีกดขู้อมลูต่างๆ การเห็นความ 

แตกต่างในข่าวมากขึ้น บจ.ไทยก็จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้าง

“จากนี้ไป ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องมีการคุยกับ 

สมาคมฯ อย่างใกล้ชิด เพือ่บอกว่า บจ.ต้องปรบัอะไรบ้าง 

หลังตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ปรับเปลี่ยนวิธีการ

ท�างาน และที่ส�าคัญ บจ.ต้องช่วยคิดด้วยว่าต้องการ 

อะไรบ้าง เพราะวันนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส�ารวจเร่ือง 

กฎระเบียบต่างๆ ทีอ่ยากให้แก้วธีิการรายงาน จาก 700 

บริษัท ได้รับข้อมูลตอบกลับมาเพียง 10 % ซึ่งถือว่า 

น้อยมากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะน�ามาท�างานต่อได้  

เรื่องนี้ส�าคัญมาก เพราะอยากฟังว่าปัญหาคืออะไร  

อะไรคือจุดที่ต้องรีบดู เราท�างานเหมือนเดิมมานาน  

ซึ่ งท� า ได ้ดี  จึ งมีความรู ้ สึกว ่ า ไม ่มีความจ�า เป ็น 

ต้องเปลี่ยนแปลง ผมว่าถ้าเราอยากก้าวต่อไป เราต้อง

ช่วยกนั การท�างานช่วงนีจึ้งเป็นช่วงทีส่�าคญั ถ้าเราอยาก

ให้ตลาดทุนได้พัฒนาเพื่อก้าวสู ่อนาคตที่ดี ทุกฝ่าย 

ควรช่วยกัน” ดร.ภากรกล่าวทิ้งท้าย
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การแก้ พรบ.บริษัทมหาชน 6 มาตรา 
เป็นหนึ่งในหลายเรื่องที่สมาคมฯ 
ได้ท�าหน้าที่แทนบริษัทจดทะเบียน 

เพื่อช่วยลดภาระของบริษัทจดทะเบียน

อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

นายกสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป

ตัง้แต่เข้ารบัต�าแหน่งนายกสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย ในปี 2560 คุณอรนุช 

อภิศักดิ์ศิริกุล ได้ท�าหน้าที่ของนายกสมาคมฯ ร่วมกับกรรมการสมาคมฯ และหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องอย่างใกล้ชดิ ไม่ว่าจะเป็น ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านักงาน ก.ล.ต. 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย ฯลฯ เพือ่มุง่ผลกัดนักฎเกณฑ์และเรือ่งต่างๆ 

เพื่อจะช่วยลดภาระของบริษัทจดทะเบียน

 TLCA Journal ฉบับนี้ ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล อีกครั้ง 

เพื่อจะมา update การท�างานในช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมาให้สมาชิกได้รับทราบ โดย 

คณุอรนชุ เล่าให้ฟังว่า ตัง้แต่ตอนเข้ารบัต�าแหน่งเคยให้สมัภาษณ์ไว้ว่า สิง่ทีจ่ะด�าเนินการ

ให้กับสมาคมฯ ต่อไปคอื การเข้าไปสนบัสนนุให้บจ.ด�าเนนิการในเรือ่งต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง

และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก อาทิ การพัฒนาบริษัทจดทะเบียน แม้กระทั่งบริษัท 

ขนาดกลางและเลก็ท่ีมศีกัยภาพ เพือ่ผลกัดันและส่งเสรมิเศรษฐกจิไทยให้ได้ขยายบทบาท

ตัวเองออกไป นอกเหนือจากการเป็นตัวกลางให้บริษัทจดทะเบียนให้มีความรู้ในเรื่อง 

กฏระเบียบของตลาดทุน ซึ่งเรื่องที่ดูน่าจะคล้ายเป็นเรื่องเร่งด่วน ก็น่าเป็นเรื่องของ 

กฎระเบียบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ประเทศไทยมีการพัฒนามาก กฎระเบียบก็จะมีความเป็น

สากลมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะมีความล�าบาก ยุ่งยากในการท�าความเข้าใจเรื่องกฏ ระเบียบ

ใหม่ๆ เหล่านี้ สมาคมฯ ก็ต้องมีบทบาทหน้าที่ในการเข้าไปช่วยให้บริษัทจดทะเบียน 

มีความเข้าใจมากขึ้น

การพัฒนาบริษัทจดทะเบียนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2560 สมาคมฯ ได้ด�าเนินการเพื่อสมาชิกในหลายเรื่องด้วยกัน ได้แก่

• สนบัสนนุการจัดท�า “หลักการก�ากับดแูลกจิการทีด่”ี (CG Code) ฉบับใหม่ 

สมาคมฯ ได้ร่วมกบัส�านกังาน ก.ล.ต. และองค์กรในตลาดทนุทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ สภาวิชาชีพบัญชีฯ IOD สมาคม เอ็ม เอ ไอ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย 

ฯลฯ ร่วมกนัให้ความเหน็และเสนอแนะข้อคดิเหน็ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัท�า หลกัการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) ส�าหรับบริษัท 

จดทะเบียนฉบับใหม่ เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการ

ปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นบทบาทการเป็นผู้น�าองค์กร น�าพาธุรกิจไปสู่การเจริญเติบโต 

ด้วยการสร้างคุณค่ากิจการอย่างยั่งยืน

CG Code เป็นหลักปฏิบัติส�าหรับคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งหวังให้กิจการ 

มีผลประกอบการที่ดีโดยค�านึงถึงความต่อเนื่องในระยะยาว มีความรับผิดชอบ 

ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถ

ปรบัตวัได้ภายใต้การเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  ซ่ึงบทบาทความเป็นผูน้�าของคณะกรรมการตาม 

CG Code นี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ หลักปฏิบัติและหลักปฏิบัติย่อย 

และส่วนที่  2 คือ แนวปฏิบัติและค�าอธิบาย  

โดยได ้วางหลักปฏิบัติส�าหรับคณะกรรมการ  

8 ข้อหลกั ซึง่การปฏบัิตติาม CG Code เป็นไปตาม

หลัก “Apply or Explain” คือ ให้คณะกรรมการ

น�าหลักปฏิบัติในส่วนที่ 1 ไปปรับใช้ (apply)  

ตามที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท โดย 

ส่วนที ่2 เป็นแนวปฏิบตัแิละค�าอธบิายในการปฏบิตัิ

ให ้ เป ็นไปตามหลักปฏิบัติ ในส ่วนที่  1 ทั้ งนี้  

คณะกรรมการอาจใช้วิธีปฏิบัติอื่นที่ท�าให้บรรลุ

เจตนารมณ์ตามหลกัปฏบัิตไิด้ หากเหน็ว่าวธิปีฏบิตัิ

อื่นนั้นเหมาะสมกว่า โดยควรบันทึกเหตุผลและ 

การปฏิบัติอื่นนั้นไว้ด้วย

และคณะกรรมการควรพิจารณาทบทวน

ความเหมาะสมของการน�า CG Code ไปปรับใช้

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และบันทึกการพิจารณาไว้
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เ ป ็ น ส ่ ว นหนึ่ ง ข อ งมต ิ

คณะกรรมการ รวมทั้ง 

เปิดเผยข้อความยืนยันว่า 

คณะกรรมการได้พิจารณา

และทบทวนการน�าหลัก

ปฏิบัติตาม CG Code ไป

ปรบัใช้ตามบรบิททางธรุกจิ

ของบริษัทแล้ว ในรายงาน

ประจ�าปี และแบบแสดง

รายการข ้อมูลประจ�าป ี 

(แบบ 56-1) ที่ต้องจัดส่ง 

ในปี 2562 เป็นต้นไป

• ร่วมเป็นคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาแก้ไขร่างพระราชบญัญตัหิลกั

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้แทนสมาคมฯ ได้แก่ นางสาวเพญ็ศร ีสธีุรศานต์ ผูอ้�านวยการสมาคมฯ เข้าร่วม

เป็นคณะกรรมาธกิารวิสามญัพจิารณาแก้ไขร่างพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

โดยได้ร่วมเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในครั้งนั้น เพื่อปรับลักษณะการกระท�าความผิด

และเพิ่มมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ทันสถานการณ์ และ

เป็นสากล รวมทั้งเพื่อรองรับการเชื่อมโยงตลาดทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 มีผลใช้

บงัคบัต้ังแต่วนัที ่12 ธนัวาคม 2559 เป็นต้นไป เน้นเพิม่ประสิทธภิาพการบงัคบัใช้กฎหมาย 

เพ่ิมข้อกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการกระท�าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย 

หลักทรัพย์ (market misconduct) และมาตรการลงโทษทางแพ่ง (civil penalty)

“ส�าหรับในปี 2561 นี้ สมาคมฯ ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันและเสนอแนะ 

ในเรือ่งต่างๆ อาท ิกฎเกณฑ์ กฎระเบยีบ ขัน้ตอน กระบวนการต่างๆ เพ่ือเป็นการลดภาระ

ของบริษัทจดทะเบียนให้สามารถด�าเนินงานได้คล่องตัวมากขึ้น”

• การปรบัปรงุหรอืยกเลกิกฎหมายทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการประกอบอาชพีและ

การด�าเนินธุรกิจของประชาชน ในพรบ.บริษัทมหาชนจ�ากัด

สมาคมฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อ�านวยการสมาคมฯ เข้าร่วม

เป็นคณะอนกุรรมการพจิารณาปรบัปรุงหรอืยกเลกิกฎหมายทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการประกอบ

อาชพีและการด�าเนนิธรุกจิของประชาชน ซึง่ม ีดร.กอบศกัดิ ์ภตูระกูล รฐัมนตรปีระจ�าส�านกั

นายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน โดยสมาคมฯ ได้ร่วมให้ความเห็นและสนบัสนนุจดัท�าข้อเสนอ

การแก้ไขพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ใน 6 ประเดน็ เพ่ือแก้ไข

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทมหาชน ทั้งที่จดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และทีอ่ยูน่อกตลาดหลกัทรพัย์ฯ ให้มคีวามทนัสมยั เพือ่ช่วยเหลอืให้การ

ด�าเนนิกจิการของบรษัิทมหาชนฯ เป็นไปโดยสะดวก มีต้นทุนในการด�าเนินการลดลง และ

สามารถแข่งขันกับองค์กรธุรกิจในต่างประเทศได้อย่างเป็นมาตรฐานระดับสากล

ซึง่ล่าสุดเมือ่วนัที ่6 กนัยายน 2561 ทีป่ระชมุคณะกรรมการขบัเคลือ่นและเร่งรดั

การด�าเนนิงาน ตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ได้พจิารณาและเหน็ชอบการเสนอแก้ไข พรบ.

บริษัทมหาชน และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

ในเดือนกันยายน ส�าหรับ 6 ประเด็นที่น�าเสนอ 

ประกอบไปด้วย

- ประเด็นที่ 1 ( มาตรา ๖ )

การเพ่ิมช่องทางโฆษณาทางอื่น นอกจากทาง

หนังสือพิมพ์ โดยก�าหนดให้การแจ้งความ หรือ

โฆษณาข้อความใดๆ เก่ียวกับบริษัทให้บุคคลอื่น

หรือประชาชนทราบ อาจใช้โฆษณาทางสื่อ

อเิลก็ทรอนกิส์สาธารณะอืน่ใดแทนตามทีร่ฐัมนตรี

ประกาศก�าหนด

- ประเด็นที่ 2 ( มาตรา ๗ )

 การส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก�าหนด

ว่าในกรณีผู้รับประสงค์ให้จัดส่งค�าสั่ง ค�าเตือน 

หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ให้แก่ผู้รับตามวิธีการ

ทางอเิลก็ทรอนิกส์ ผูม้หีน้าทีส่่งหรอืผูแ้ทนอาจจดัส่ง

ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก�าหนด

- ประเด็นที่ 3 ( มาตรา ๑๔ )

อ�านาจของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย

- ประเด็นที่ 4 ( มาตรา ๗๙ )

การประชุมกรรมการผ่านการใช้เครื่องมือและ

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

- ประเด็นที่ 5 ( มาตรา ๘๑ )

 การเรียกประชุมคณะกรรมการ

- ประเด็นที่ 6 ( มาตรา ๑๐๒ )

 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

แทนในรปูแบบของข้อมลูอิเลก็ทรอนกิส์ (e-proxy)

ที่มา : CG code ส�านักงาน ก.ล.ต.
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• การเสนอความเห็นเรื่องการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน

 นอกจากการผลักดันการแก้ไขประเด็นต่างๆ ในพรบ.บริษัทมหาชนจ�ากัดแล้ว  

สมาคมฯ ยังเห็นว่า ปัจจุบันยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องกฎเกณฑ์บางประการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

จดทะเบียนในหลายๆ เรื่อง ซึ่งหากมองไปยังต่างประเทศนั้น ในบางประเทศได้มีการปรับปรุง

กฎเกณฑ์บางเรื่องให้มีความทันสมัย และลดภาระให้กับบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้มี

การหารือร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�านักงาน ก.ล.ต. และ IOD ในหลายประเด็น โดยมีเรื่องที่

ได้เสนอไปยังส�านักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาอย่างเร่งด่วน 2 ประเด็น คือ

1. การอ�านวยความสะดวกในการปรบัปรงุกฎเกณฑ์ทีส่ามารถท�าได้ เพือ่ให้รองรบัการ

จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561 ของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือลดภาระให้กับบริษัท 

จดทะเบียนและช่วยประหยัดค่าด�าเนินการในการจัดเตรียมเอกสาร 

สมาคมฯ ได้หารือร่วมกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด และ 

ทางศูนย์รับฝากฯ ได้ให้ความร่วมมือกับสมาคมฯ เป็นอย่างดีในประเด็นดังกล่าวแล้ว โดยการ 

จัดเตรียมระบบที่สามารถรองรับการจัดส่งข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ QR Code และ

ได้ประสานกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอให้บริษัทมหาชนจ�ากัด สามารถจัดส่งรายงานประจ�าปี

ให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดส่งในรูปแบบ

ของ QR Code แทนการส่งในรูปแบบของ CD ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นสามารถใช้ 

Smart Phone หรืออุปกรณ์ที่ทันสมัยอื่น ในการเปิดดูข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น 

2. เรื่องการปรับปรุงแบบ 56-1 และ 56-2 ซ่ึงเป็นอ�านาจของส�านักงาน ก.ล.ต.  

โดยสมาคมฯ ได้ขอเสนอให้มีการปรับปรุงแบบรายงานให้เหลือเพียง 1 แบบ และตัดหัวข้อที่ 

ไม่จ�าเป็นที่ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินอยู่แล้ว อาทิ รายละเอียดหุ้นกู้ 

แบบประวตักิรรมการ ข้อพิพาททางกฎหมาย 

เป็นต้น หรือหากเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญระหว่างปีให้

บริษัทสามารถน�าไปเปิดเผยบนเว็บไซต์ของ

บริษัทได้ ซึ่งสมาคมฯ มีความคาดหวังว่า 

ส�านักงาน ก.ล.ต. จะมีการปรับปรุงและ

ประกาศใช้ให้ทันกับการจัดเตรียมเอกสาร

ของบริษัทจดทะเบียนในปี 2562

คุณอรนุช มองว่า ทั้ง 2 ประเด็นนี้ 

หากหน่วยงานก�ากบัดแูลทีเ่กีย่วข้อง สามารถ

อ�านวยความสะดวกในการปรบัปรงุกฎเกณฑ์

ให้เหมาะสมกับสภาวะของธุรกิจในปัจจุบัน

ที่เปลี่ยนไป ให้บริษัทสามารถน�าเทคโนโลยี

เข้ามาช่วยในการด�าเนินงานได้ จะเป็นการ

ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพให้กบับรษิทัจดทะเบยีน 

และยงัเอือ้อ�านวยต่อการด�าเนินธรุกจิรวมทัง้

ลดภาระให้กับบรษิทัจดเบยีนอกีทางหนึง่ด้วย 

ในช ่วงท ้ายคุณอรนุชได ้พูดถึง

แผนการด�าเนินงานของสมาคมฯ ว่า สมาคมฯ 

จะจัดท�าแผนงานเพ่ือให้สอดคล้องและสอด

รับกับแผนงานของหน่วยงานที่สนับสนุน 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว ่าจะเป็น  

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�านักงาน ก.ล.ต. IOD 

ฯลฯ เพือ่มุง่ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพของ

บริษัทจดทะเบียนให้สามารถเติบโตอย่าง

ยั่งยืน

ทั้งน้ี ในการการบรรลุเป้าหมาย

ตามแผนงานสมาคมฯ จะเกิดขึ้นไม่ได้หาก 

ไม่ได้รับความร่วมมือและแรงสนับสนุนจาก

สมาชิกในการเข้ามามส่ีวนร่วม การให้ข้อมูล

และแจ้งประเด็นปัญหาต่างๆ ที่อยากให้ทาง

สมาคมฯ เป็นแรงผลักดันในการเจรจากับ

ภาครัฐและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ซึง่หากท่าน

สมาชิกมีข ้อเสนอหรือข้อคิดเห็นที่ เป ็น

ประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของสมาคมฯ 

สามารถส่งข้อมูลผ่านทางชมรมต่างๆ หรือ

ตดิต่อโดยตรงได้ที ่สมาคมบรษิทัจดทะเบยีน

ไทย เพื่อช่วยกันพัฒนาตลาดทุนและบริษัท

จดทะเบียนไทยต่อไป
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คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บมจ.ไออาร์พีซี

Innovation Strategy
เพิ่มนวัตกรรม หนุน IRPC ภาพใหม่

กับ Project “EVEREST” และ “IRPC 4.0”

การน�านวัตกรรมมาปรับใช้กับกลยุทธ์ขององค์กร  

เป็นแนวทางใหม่ทีอ่งค์กรภาคธรุกจิ ตระหนกัและให้ความส�าคญั 

เช่นเดียวกับบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) ที่มีความเชื่อว่า 

“นวตักรรมคอืกลยทุธ์หลกัขององค์กร” (Innovation Strategy) 

ที่ต้องให้ความส�าคัญกับการท�าการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อ

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต แนวคิดการ

ท�างาน และระบบการท�างาน

 คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู ้จัดการใหญ่  

บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) ได้ให้เกียรติกับ TLCA Journal เพื่อ 

จะได้แบ่งป ันประสบการณ์ของความส�าเร็จในโครงการ  

“EVEREST” เพื่อเป็นประโยชน์กับหลายๆ บริษัทในการน�าไป

ปรบัใช้กบัองค์กร โดยคณุสกุฤตย์ เริม่ต้นเล่าถงึทีม่าของโครงการ

ว่า ในตอนแรกได้รับโจทย์และภาระหน้าที่ที่ส�าคัญ คือ การ 

พลกิฟ้ืน IRPC ซึง่ตัง้แต่ปี 2556 ได้ตัง้เป้าหมายหลกัไว้ว่า จะต้อง

ท�าให้บริษัทกลับมามีก�าไร และกลายเป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นน�า

ของเอเชีย ภายในปี 2563 

อย่างไรก็ตาม IRPC มีจุดเร่ิมต้นในการเปลี่ยนแปลง 

มาตั้งแต่คร้ังที่ บมจ.ปตท. เข้ามาถือหุ ้นใหญ่ โดยเริ่มจาก 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในโรงงาน ตลอดจน

กระบวนการผลิตและการตลาดภายใต้ชื่อโครงการ PHOENIX 

ตามด้วยโครงการ DELTA ซึ่งมีการน�าเอาซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย 

มาเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินการ

โครงการ “EVEREST” เป็นอีกโครงการหนึ่งท่ี IRPC 

ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นน�าระดับโลกท�าการประเมินและ

วิเคราะห์หาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการท�างาน 

ปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรเพ่ือสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร พนักงานและ 

ผูม้ส่ีวนได้เสยี ซึง่การด�าเนินการดงักล่าวจะท�าให้บรษิทัสามารถ

บรรลเุป้าหมายอตัราส่วน ผลตอบแทนต่อการลงทนุ หรอื ROIC 

สูงกว่า 14% บรรลุวิสัยทัศน์เพื่อเป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นน�า 

ของเอเชียภายในปี 2563 ทั้งนี้ โครงการ EVEREST นี้เป็นการ

ต่อยอดจากโครงการ DELTA ซ่ึงประสบความส�าเร็จมาแล้ว 

ในช่วงปี 2557 – 2558 โดยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่า 

4,000 ล้านบาทต่อปี
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โครงการ EVEREST คอืบนัไดสู่เป้าหมาย 

คุณสุกฤตย์ มองว่า การท�าให้

บริษัทกลับมามีก�าไร อาจเป็นเพียงหนทาง 

ที่ก้าวขึ้นบันไดไปได้เพียงหนึ่งขั้นเท่านั้น  

แต่เป้าหมายที่จะท�าให้เดินไปสู ่การเป็น

บริษัทปิโตรเคมีชั้นน�าของเอเชียได้ เป็น 

เ ร่ืองที่ทวีความยากมากขึ้นอีก โดยใน 

ท้ายท่ีสุดคุณสุฤตย ์ เลือกที่จะใช ้บริษัท 

ที่ปรึกษาระดับมืออาชีพจากทั่วโลกเพื่อ 

มาช่วย IRPC เติมช่องว่างก�าไรที่ขาดหายไป

ให้เต็ม และได้เลือก McKinsey & Co. ที ่

เข้ามาเป็นที่ปรึกษาเพื่อน�าพาท้ังองค์กร 

พิชิ ตยอด เขา เอ เวอร ์ เ รสต ์ ให ้ ส� า เ ร็ จ  

ในโครงการ EVEREST นี้ IRPC มุ่งเน้นการ

ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติใน 5 หน่วยงานหลัก 

คือ การผลิต การตลาดและการขาย การจัดซ้ือจัดจ้าง การบริหารการเงินและธุรการ และ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะข้อสุดท้ายเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจส�าคัญขององค์กร เพราะ 

“คน” ที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดในการท�างาน เกิดแรงจูงใจในการ

พัฒนาตัวเอง และท�าให้เกิดวัฒนธรรมและค่านิยมใหม่ในองค์กรได้ 

คุณสุกฤตย์ ยังบอกอีกว่า ในการท�าโครงการนี้ มีค�าถามหนึ่งที่ต้องตอบอยู่เสมอ คือ 

ค�าถามทีว่่า ท�าไม IRPC ต้องเสียค่าทีป่รกึษาแพงขนาดนี ้และจะคุ้มค่าตามท่ีหวงัหรือไม่ ในขณะ

ที่คุณสุกฤตย์ถือว่า ค่าท่ีปรึกษาท่ีเราจ่ายไปเป็นสิ่งท่ีคุ ้มค่าอย่างมาก เพราะเมื่อค�านวณ 

ตามแนวคิดที่ว่า โครงการ EVEREST ตั้งเป้าให้ IRPC จะต้องมีก�าไร (EBIT) เพิ่มขึ้น 1 หมื่นล้าน

บาทภายในปี 2561 เราจ่ายค่าที่ปรึกษาราว 1,000 ล้านบาท คิดเป็น 10% ของเป้าหมาย 

ที่ IRPC ได้กลับมา โดยมีข้อจ�ากัดว่าเม็ดเงิน

ที่จะใช้ลงทุนทั้งหมดต้องไม่เกิน 10% ของ

เป้าหมายก�าไรส่วนเพิ่ม ซึ่งการคิดค่าที่

ปรึกษา ก็เป็นไปตามลักษณะการแบ่งสรร

ก�าไร (Profit Sharing) ถ้าสามารถด�าเนิน

การได้ตามเป้าหมาย ผลตอบแทนการลงทนุ

จะสูงราว 500% 

โครงการ EVEREST ถือเป็นการ

เปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่อีกคร้ังหน่ึง เพราะ
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นอกจากใช้เงินลงทุนค่าท่ีปรึกษาค่อนข้างสูงแล้ว ยังเป็นโครงการ 

ที่ได้เปลี่ยนวิธีการท�างานแบบเดิมของ IRPC ใหม่ทั้งหมด โดย 

เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี 2559 โดย IRPC เริ่มรับรู้ผลก�าไรสุทธิ (EBIT) 

มาต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2559 ประมาณ 2,300 ล้านบาท เพิม่เป็น 7,200 

ล้านบาทในปี 2560 และคาดว่าภายในปี 2561 นี้ EBIT จะเพิ่มได้ 

10,000 ล้านบาทตามเป้าหมาย 

ภายหลังจากโครงการ EVEREST ส�าเร็จลง คุณสุฤตย์ 

ได้เล่าต่ออีกว่า IRPC ได้ลงทุนในเรื่องดิจิทัล ภายใต้ชื่อโครงการ 

“IRPC 4.0” ซ่ึงม ีBoston Consulting Group (BCG) เป็นทีป่รึกษา 

ที่จะช่วยท�าให้องค์กรก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลมากขึ้น โดยม ี

แผนงานที่จะด�าเนินการท้ังหมด 29 แผนงาน และมีเป้าหมายที่ 

จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกราว 3,300 ล้านบาทต่อปี ภายในปี  

2563

   คุณสุกฤตย์ ให้ความมั่นใจว่าภายใน 2 ปีนี้ เราจะได้เห็น 

IRPC 4.0 เต็มรูปแบบ เพราะได้พัฒนานวัตกรรมโดยการน�าดิจิทัล

แอพพลิเคชั่นต่างๆ เข้ามาใช้ในทุกภาคส่วน โดยมีการจัดตั้ง 

หน่วยงานใหม่เข้ามาดูแลเร่ืองนี้โดยเฉพาะ เรียกช่ือว่า “Strategic 

Transformation and Result Delivery Office” และแม้ว่า 

จะมีเรื่องของดิจิทัลเข้ามา แต่สิ่งที่ IRPC จะลืมไม่ได้ คือ การพัฒนา

หวัใจส�าคัญขององค์กรซึง่กค็อื “คนในองค์กร” นัน่เอง เพือ่ให้มัน่ใจ

ว่าบุคลากรทุกคนสามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศหลังจาก

หมดสญัญากบัทีป่รกึษา โดยบรษิทัฯ ได้ก�าหนด “IRPC DNA” ให้เป็น

พฤติกรรมพึงประสงค์ที่บุคลากรทุกคนพึงมี 

ในการสร้าง “IRPC DNA” คุณสุกฤตย์กล่าวว่า “เราต้องมี

ยทุธศาสตร์ทีจ่ะพัฒนาให้บคุลากรมี new “IRPC DNA” ในการท�างาน

แบบใหม่ที่มีดิจิทัลเข้ามาเก่ียวข้องมากขึ้น โดยที่จะต้องท�าให้ 

เขาสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขและสนุกไป 

กับการท�างาน และต้องไม่ลืมที่จะท�าให้พนักงานในองค์กรก้าวหน้า 

ในวิชาชีพและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรด้วยเช่นกัน ท่ีผ่านมามีการ

อบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ผู ้บริหาร ผู ้จัดการฝ่าย 

หัวหน้าแผนก จนถึงระดับพนักงานทั่วไป ซึ่งไม่ว่าจะต�าแหน่งใด  

ทุกคนมีความส�าคัญและจะได้รับการพัฒนาเช่นกัน”

ในช่วงท้าย คุณสุกฤตย์ได้ฝากข้อคิดท่ีน่าสนใจไว้ว่า  

ไม่อยากให้หลายๆ องค์กรมองแต่เพียงว่า การที่ต้องจ้างบริษัท 

ที่ปรึกษามาช่วยในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพขององค์กรเป็น 

ค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง เพราะตัวเขากลับมองว่า นี่คือการลงทุนที ่

ให้ผลตอบแทนที่ดี ซ่ึงคุณสุกฤตย์กล่าวว่า หากวันนั้นไม่ตัดสินใจ 

ท�าโครงการ Delta โครงการ EVEREST จนมาถึงโครงการ IRPC 

4.0 ในปัจจุบัน เราคงไม่ได้เห็นภาพใหม่ของ IRPC ในวันนี้
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Business Strategy : คนเล็ก เวทียักษ์

“จากบริษัทที่มีวิกฤตเป็นหนี้ 3,600 ล้านบาท แต่วันนี้ภาพ พีทีจี กลับตรงข้ามจากอดีตอย่างชัดเจน จนขึ้นแท่น 

เป็นผู้น�าเบอร์ 2 และพร้อมก้าวสู่การเป็น Service Station ท่ีมากกว่าสถานีบริการน�้ามันท่ัวไป ท้ังหมดนี้เพราะองค์กร 

ให้ความส�าคัญกับเรื่อง ‘คน’ ที่เป็นหัวใจส�าคัญ โดยที่ ‘ผู้น�า’ เลือกใช้ ‘ใจ’ เข้าถึงและใช้วิธีการ ‘สื่อสาร’ ที่มากกว่าค�าพูด”

กว่าจะมาถงึวนัน้ีของสถานีบริการน�า้มนั พที ีทีก้่าวขึน้สูอ่นัดบัสองของประเทศ

ในจ�านวนสาขาทั้งหมด 2,000 แห่ง  PTG ผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่น้อย จากฝีมือหัวเรือ

ใหญ่ คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน) หรือ PTG ที่ช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหา

ต่างๆ มาได้ จนวนันีเ้ช่ือว่าใกล้บ้านคณุจะต้องเหน็ป๊ัมพทีใีนเส้นทางการเดนิทางประจ�าวนั

กันบ้าง เพราะนั่นเป็นผลส�าเร็จของกลยุทธ์ป่าล้อมเมือง จากปั๊มภูธรสู่ปั๊มในเมือง

ผ่านอุปสรรค ต้องใจถึง

คุณพิทักษ์ย้อนเล่าอดีตให้ฟังว่า จากที่เป็นบริษัทขายน�้ามันอยู่ เมื่อปี 2540 

วิกฤตต้มย�ากุง้ เจอปัญหาค่าเงนิบาทลอยตัวเพราะต้องสัง่น�า้มนัเข้ามาเป็นวตัถดุบิ ท�าให้

บริษัทเป็นหนี้สูงถึง 3,600 ล้านบาท ตอนนั้นมีก็ใช้ ไม่มีก็ขอเจรจางดช�าระไปก่อน 

ซึ่งก็ได้บริษัท ไทยออยล์ ที่ช่วยเหลือให้ผ่อนช�าระได้ ประกอบกับเริ่มลดต้นทุนตัด 

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ�าเป็นออกหมด ตัง้แต่ผูบ้ริหารระดับสงูต้องไม่รับเงนิเดอืน สดุท้ายสามารถ

ปรับโครงสร้างหนี้และออกจากไอซียูเมื่อปี 2549 

ขณะที่ช่วงก่อนเข้าสู่วิกฤตเบอร์เกอร์ปี 2551 อย่างจริงจัง ราคาน�้ามันพุ่งขึ้น

ไปเกือบ 140 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และเห็นว่าปั๊มน�า้มันต่างชาติได้ปรับราคาขาย

หน้าป๊ัมขึน้ โดยไม่ต้องรอให้ป๊ัมใหญ่ขยบัราคาขึน้ก่อนเหมอืนเดมิ จงึกลายเป็นจดุเปลีย่น

ที่ท�าให้เกิดการเร่งขยายสาขาปั๊มพีที

คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี 

คุณพิทักษ์ กล่าวว่า การขยายสาขาต้องท�าแบบมีกลยุทธ์ 

เนื่องจาก PTG มีข้อจ�ากัดด้านเงินทุน จึงใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมืองที่เน้น 

ขยายสาขาไปยังถนนเส้นรองก่อน จากนั้นจึงขยายผลไปสู่ถนนเส้นหลัก 

และแม้ว่าบริษัทจะเป็นช่วงที่เพิ่งเหมือนคนป่วยออกจากห้องไอซียูใหม่ๆ 

แต่เราในฐานะผู้น�าจึงตัดสินใจคุยกับพนักงานตรงๆ ว่า บริษัทตั้งเป้าท่ีจะ

น�าบรษัิทเข้าไปจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (SET) ซึง่เข้าใจว่าตอนน้ัน

มพีนกังานจ�านวนไม่น้อยไม่เชือ่ว่าบรษิทัจะท�าได้ เพราะเหมอืนกับเพิง่ป่วย

จากแผลผ่าตัดมา ซึ่งแผลยังไม่ทันจะหายดีก็มาบอกว่าอีก 5 ปี เราพร้อม

จะไปแข่งวิ่ง 100 เมตรแล้ว

“ตอนนัน้ความยากของผมคอื จะท�าอย่างไรให้พนกังานเชือ่และ

อินในส่ิงที่ผมบอกพวกเขาไป เพราะแม้ผมจะกล้าคิดการใหญ่ กล้าลุย 

ในความต่างจากคูแ่ข่งเพราะเห็นว่ามีโอกาส แต่ค�าว่าโอกาสอย่างเดียวไม่ใช่

ค�าตอบว่าเราจะประสบความส�าเร็จได้ หากมีโอกาส เงิน และความพร้อม

ที่เท่ากัน ผมเชื่อว่า ค�าว่า ‘ความใจถึง’ ส�าคัญกว่าที่จะกล้าฟันธงว่าโอกาส

ที่เห็นคือ ‘ใช่’ ซึ่งบอกกับตัวเองอย่างเดียวว่า ต้องทน ต้องสู้ มุ่งมั่น ทุ่มเท 

และสักวันต้องมีวันของเรา”
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หัวใจส�าคัญองค์กรที่จะประสบ

ความส�าเร็จคือ ‘คน’ และ ‘การสื่อสาร 

 การเติบโตจาก ‘คนเล็ก เวทียักษ์’ 

ของ PTG ในวันนี้ ผมขอยกเครดิตให้กับทีมงาน 

คอืพนกังานของผมทกุคน ทีช่่วยกนัทุ่มเท ค่อยๆ 

ท�า ค่อยๆ สร้างกนัมาจากคนตวัเลก็ๆ ทีแ่ทบจะ

ไม่มีคู่แข่งคนไหนมองเห็น จากไม่เคยติดอันดับ

ท็อป 5 ของปั๊มในเมืองไทย แต่วันนี้เราขึ้นแท่น

เป็นเบอร์ 2 แล้ว ซึ่งกว่าพี่ใหญ่ในวงการจะเห็น

ว่าคนตัวเล็กพร้อมก้าวสู่เวทียักษ์นี้ก็เมื่อ 1-2 ปี

ที่ผ่านมานี่เอง 

“สิ่งส�าคัญที่สุดคือ เมื่อเราเห็นโอกาส 

เราต้องก�าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน เพื่อจะได ้

น�าสิ่ ง เหล ่านี้ ไปสื่อสารให ้ถึ งกับพนักงาน 

ทุกระดับ โดยการสื่อสารหรือฉายภาพให้เขา 

เห็นได้ง่าย เข้าใจอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีวิธี

การแนะน�าการเดินไปสู่เป้าหมายให้เขาเห็น 

เพราะเมื่อน้องๆ ทีมงานมีความเข้าใจ และรู้สึก

อิน เขาก็จะพร้อมที่จะเดินไปกับเรา ขณะที่วิธี

การส่ือสารในบางครัง้ ผมไม่ได้ใช้แค่เพยีงค�าพดู

บอกกล่าวเท่านั้น แต่ผมจะท�าเป็นตัวอย่าง 

ให้พวกเขาได้เห็น”

คุณพิทักษ์ ยกตัวอย่างให้ฟังว่า ตอน

ท�าแผนงานของบริษัทในปี 2555 คุณพิทักษ์ได้

น�าแผนงานมากางให้น้องๆ ได้เห็นภาพว่า  

หากปั ๊มพีทีต้องการเป็นผู ้ค้าน�้ามันเเบอร์ 3  

จะต้องมีจ�านวนปั๊ม รายได้ ก�าไรสุทธิจ�านวน

เท่าไร เพราะการที่เราจะช่วยกันเคลื่อนภูเขา 

ลูกใหญ่ได้ ต้องท�าให้คนในองค์กรเชื่อและ

ศรัทธาก่อน และพวกเขาจะพร้อมท่ีจะเดินไป 

สู่เป้าหมายด้วยกัน 

นอกจากนัน้ ในฐานะ ‘ผูน้�า’ คณุพทัิกษ์

กต้็องท�าให้ลกูน้องเหน็เป็นตวัอย่างในด้านต่างๆ 

ว่าในชีวิตจริงเราเป็นอย่างไร ช่วยองค์กรได้

อย่างไร อย่างในช่วงวิกฤต เราในฐานะผู้น�า

องค์กรก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้บริษัท ผมขอ

ไม่มีรถประจ�าต�าแหน่ง ไม่มีคนขับรถ ผมใช ้

รถคันเล็กๆ และขับรถมาท�างานเอง แม้วันนี้ 

PTG จะประสบความส�าเร็จและเติบโตดี 

ปัจจุบันผมมีรถประจ�าต�าแหน่งแล้ว แต่ก็ยังใช้

รถยนต์ยีห้่อเดมิ ไม่ต้องไปใช้ยีห้่อหรหูราอย่างใด 

เพราะใช้เดินทางไปไหนต่อไหนได้เหมือนกัน 

สร้างสมดุลในองค์กรทุกด้าน 

 การเริม่ต้นเร่งขยายสาขาของ PTG ในคร้ังน้ัน เสมือนเป็นคะแนนสะสม และท�าให้

บริษัทเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่างทุกวันนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนในองค์กรต้องไม่ลืม  

นั่นก็คือ ความหลากหลายท่ีมีอยู่ภายในองค์กร ต้ังแต่การน�าธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่ไม่ใช่น�้ามัน 

เพื่อปรับตัวจากการเป็นสถานีบริการน�้ามัน (Oil Station) ไปสู่สถานีการบริการและเครือ

ข่าย (Service & Network Station) เห็นได้ว่า PTG เริ่มมีการขยายธุรกิจไปยังร้านกาแฟ

หรือร้านอาหารอื่นๆ มากขึ้น เพื่อการบริหารความเสี่ยงจากธุรกิจ

ในยุคปัจจุบันนี้ นอกจาก PTG มีธุรกิจน�้ามันเป็นหลักแล้ว PTG ยังจ�าเป็นต้อง

อาศัยเรื่องนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารงานเพิ่มเติม อย่างเช่น การท�าเร่ืองของ 

บัตรสมาชิก Max Card ซ่ึงเป็นบัตรสมาชิกของปั๊มน�้ามันพีที ที่นอกจากมองเรื่องของการ 

มีความสัมพันธ์ด้าน Loyalty กับผู้ใช้บริการแล้ว การน�านวัตกรรมมาใช้ยังถือเป็นการใช้  

Big data เข้ามาช่วยในการท�างานมากขึ้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะท�าให้ PTG มีความเข้าใจ 

ในพฤตกิรรมของผูใ้ช้บริการมากขึน้ และจะน�าไปปรับใช้กบัแผนงานในอนาคตได้ โดยภายใน

ปี 2561 PTG คาดว่าจะมีสมาชิกผู้ใช้บัตร 10 ล้านสมาชิก และยังตั้งเป้าว่าในปี 2565 จะ

เพิ่มเป็น 18 ล้านสมาชิก

ในเรื่องของความสมดุล คุณพิทักษ์ยังฉายภาพให้เราเห็นว่า ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา 

ทุกองค์กรจะมีความหลากหลายของคนในแต่ละเจนเนอเรชั่นผสมกันอยู่ ใน PTG เองมี

พนักงานคิดเป็น 60-70% ที่มี 2 เจนเนอเรชั่นผสมกันอยู่ ซ่ึงก็มีวิธีคิดและพฤติกรรมที่ 

แตกต่างกัน ดังนั้น การสร้างสมดุลของคนในองค์กรจึงเป็นบทบาทหนึ่งของ “ผู้น�า” เช่นกัน 

แนวทางการผสมผสานของคน 2 Gen คือ เราต้องฟังน้องๆ ทีอ่ยู ่Gen Y หรอื Gen Z 

ฟังว่าเขาต้องการอะไรบ้าง มคีวามคดิเหน็อย่างไร ฟังแล้วกน็�ามาปรับใช้ให้ถกูจดุหรอืเข้ากบั

สถานการณ์ความเป็นไปได้ในองค์กร เพราะอีกมุมหน่ึง หากเราไม่รับฟังความคิดเห็น 

ของพวกเขาเลย กจ็ะไม่มคีนรุน่ใหม่ท่ีจะอยากเข้ามาท�างานในองค์กรของเรา ในขณะเดียวกนั 

คนท่ีอยู่มาก่อนก็ต้องรู้จักปรับตัว ต้องเข้าใจว่าโลกน้ีมีแต่จะเปลี่ยนแปลงเร็วข้ึน ถ้าเรา 

ไม่ปรับตัวเราก็จะตายไป ซ่ึงในฐานะผู้น�า ต้องพยายามสร้างความเข้าใจและความสมดุล 

ให้เกิดขึ้น
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ตัวอย่างเช่น PTG มีการประชุมหัวข้อเรื่องการแต่งตัว 

ที่ไม่ต้องยึดแบบฟอร์มในวันศุกร์ มีการให้ความเห็นกัน น้องๆ คน

รุ ่นใหม่บอกว่า การได้แต่งตัวสวยงาม เขารู ้สึกว่าได้แสดงถึง 

ความเป็นตัวของตัวเอง ได้คิดว่าจะแต่งตัวอย่างไร รู้สึกสนุก มั่นใจ 

ในการท�างานแต่ละวันมากขึ้น ในขณะที่คนรุ่นก่อนอาจจะมองว่า 

การแต่งตัวเป็นเรื่องส�าคัญท่ีต้องมองดูแล้วมีความน่าเชื่อถือ  

ซึ่งในเรื่องนี้ PTG ก็ได้ท�าแล้วจนเรื่องการแต่งตัวเป็นสิ่งท่ีทุกคน 

ในองค์กรค่อยปรับจูนจนหากันเจอ เมื่อเราเข้าใจว่าธรรมชาติของ

คนรุ่นใหม่คืออะไร เช่น คนรุ่นใหม่ชอบความท้าทายในการท�างาน 

ดังนั้น เราก็ต้องให้งานที่ท้าทายกับเขา เมื่อเขารู้สึกมั่นใจและสนุก

ในการท�างาน งานทุกอย่างก็จะออกมาดี เรื่องเหล่านี้ เป็นแค่ 

ส่วนหนึ่งในการบริหารคน ซึ่งเมื่อองค์กรท�าได้ จะท�าให้เป็นองค์กร

ที่มีเสน่ห์และมีคนอยากจะมาร่วมงานด้วย

นอกจากนั้นตัวแปรส�าคัญที่จะท�าให้คน 2 รุ่นท�างานด้วย

กันได้ ตัวบริษัทเองจะต้องมีการพัฒนาและให้ความส�าคัญ 

กับเร่ืองคนอยู่ตลอดเวลา นั่นคือ การถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ การ

สร้าง passion ให้กับคนในองค์กร โดยมีผู ้น�าท�าเป็นตัวอย่าง 

ให้ด ูเพราะสิง่เหล่านีจ้ะช่วยสร้างความกระตือรอืร้นให้กบัพนกังาน 

และจะส่งผลท�าให้บริษัทเติบโต และมีผลตอบแทนให้กับพนักงาน

ทุกปี

และอีกสิ่งที่องค์กรต้องไม่ลืม คือ การให้

ความส�าคญักบัพนกังานทกุส่วนท่ีเกีย่วข้องในองค์กร 

อย่าง PTG จะดูแลพนกังานทกุระดบั เช่น พนกังาน

ขับรถน�้ามันของบริษัท บริษัทมีคลังน�้ามันกว่า  

10 แห่งทั่วประเทศ รถท้ังหมด 400-500 คัน  

เราดูแลความเป็นอยู่ของเขาเพื่อให้เกิดวามตั้งใจ 

ในการท�างาน แม้กระทั่งสิ่งเล็กๆ น้อยๆ อาทิ  

ก่อนทีร่ถก�าลงัจะออกจากลานจอด บรษิทัจะเตรยีม

เสบียงให้กับพนักงาน เช่น เครื่องดื่มชูก�าลัง น�้าเย็น 

และขนมไว้ให้เขาบนรถ นอกจากนี้ พนักงานขับรถ

น�้ามัน มักไม่ค่อยมีเวลาท�าภารกิจส่วนตัวเท่าไหร่ 

เพราะต้องวิ่งรถส่งน�้ามัน ที่คลังน�้ามันแต่ละแห่ง 

บริษัทก็จะมีเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าไว้ให้พวก

เขาใช้บริการด้วย 

เหตุผลหนึ่งที่ PTG ให้ความส�าคัญกับ 

การพัฒนาคน เพราะเราเช่ือว่า แม้กลยุทธ์ของ

องค์กรจะดีเพียงใด องค์กรจะเดินไม่ได้หากขาด

บุคลากรที่ดี เพราะทุกคนจะส�าเร็จได้ จุดสุดท้าย 

ขึ้นอยู่กับคน จากเรื่องของ คน การแก้ไขปัญหา 

ช่องว่างระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร ท�าให้เกิดโครงการ “Problem Solving Project” 

ใน PTG ขึ้น โดยโครงการนี้เป็นการให้หัวหน้าแผนกมีเวลาคุยกับลูกน้อง 1 ชั่วโมง  

อยากจะพูดอะไรก็ได้ บ่นถึงปัญหา มีเรื่องอยากฝากบอกซีอีโอ เพราะเรามองว่า ถ้าเขา

ได้บอก ได้พูดในสิ่งที่เขาต้องการ เขาจะไม่อึดอัดและจะไม่มีเรื่องไม่ดีหลุดออกไป 

ถึงคนภายนอก โดยโครงการนี้ถือว่าได้ผลดีมาก เพราะหลายเรื่องที่ได้จากการรับฟัง 

ก็น�ามาสู่การปรับปรุงเพื่อให้องค์ดีขึ้น

ปัจจบุนั โครงการดงักล่าว ได้เปลีย่นช่ือเป็น “Listen to Hear ฟังเพือ่ให้ได้ยนิ” 

โดยผมเปิดโอกาสให้น้องๆ ทุกคนลงทะเบียนเข้ามาพูดคุยกับซีอีโอได้โดยตรง โดยผ่าน

การลงทะเบียนล่วงหน้า พนักงานสามารถมาคุยได้ตั้งแต่เช้าและเป็นการคุยกับแบบ 

ตัวต่อตัว สามารถมาคุย มาบอกได้ว่าขาดเหลืออะไร อยากบ่นอะไรในงาน อยากให้

หัวหน้าหรือบริษัทปรับปรุงอะไร หรืออยากให้ซีอีโอปรับตัวเร่ืองอะไร ยินดีรับฟังหมด 

ห้ามอย่างเดียวคือ ห้ามมาชมเชยซีอีโอ

คุณพิทักษ์ กล่าวทิ้งท้ายให้ฟังว่า การที่ “ผู้น�า” ให้ความส�าคัญกับบุคลากร 

ทุกระดับด้วยการ “รักลูกน้อง” ในมุมของคุณพิทักษ์นั้น ค�าว่า “ ลูกน้อง” มีความหมาย

ว่า “เขาเป็นลูก เขาเป็นน้องของเรา” นั่นจึงเป็นสิ่งส�าคัญ เพราะหากเรารักเขา เขาก็

พร้อมท่ีจะรักในการท�างานให้เรา และทุกคนก็จะร่วมกันสร้างองค์กรให้เติบโต เหมือน

ดั่งเช่น PTG ที่ประสบความส�าเร็จและเติบโตมาจนถึงวันนี้
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